

TIỀN HẢI

Quyết liệt dập bệnh dịch tả lợn châu Phi

Mặc dù đã áp dụng nhiều biện pháp ngăn chặn sau khi phát hiện nhưng đến nay bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn huyện Tiền Hải vẫn diễn biến hết sức phức tạp, đã có 7 xã công bố dịch.



Các hộ chăn nuôi ở huyện Tiền Hải phun hóa chất phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Theo báo cáo của Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện, qua thực tế tìm hiểu nguyên nhân việc lây lan nhanh chủ yếu tập trung tại các xã giáp ranh với huyện

Kiến Xương, do thương lái ngoài huyện vào mua lợn thịt, lợn con của các hộ dân và bệnh lây nhiễm từ nguồn nước tại các hộ có lợn mắc bệnh tại các xã An Ninh, Vũ Lăng, Tây

An, Tây Lương đều nằm dọc sông Sứ chảy từ Kiến Xương về Tiền Hải, do người dân phát hiện có lợn chết thả trôi sông đặt vào địa phương. Các hộ chăn nuôi thường vớt bèo, rau

muống lấy từ sông về cho lợn ăn nên lợn mắc bệnh. Ngoài ra, hiện nay thời tiết thay đổi, sức đề kháng của lợn giảm nên dễ nhiễm bệnh. Tính đến ngày 8/4, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã lan ra 7 xã: Văn Trường, An Ninh, Vũ Lăng, Phương Công, Tây Lương, Tây An, Tây Phong, phạm vi 21 thôn, số lượng tiêu hủy 397 con, trọng lượng 16.556kg. Trước diễn biến dịch bệnh ngày càng phức tạp, với sự chủ động của người dân, các cơ quan chức năng của tỉnh, huyện đã khẩn trương nắm bắt tình hình dịch bệnh, trong đó kiểm tra, giám sát, phát hiện sớm, xử lý kịp thời các ổ dịch. Công bố dịch bệnh của các xã theo quy định của ngành chuyên môn và áp dụng đồng bộ, quyết liệt các biện pháp chống lây lan. Đặc biệt, nghiêm cấm vận chuyển, giết mổ lợn, sản phẩm của lợn ra vào vùng dịch, vùng bị dịch y học. Cùng với

các chốt kiểm dịch của các xã, huyện cũng lập 3 chốt tại cầu Trà Lý, xã An Ninh và xã Bắc Hải nhằm ngăn chặn tình trạng vận chuyển lợn từ vùng có dịch của huyện giáp ranh vào các xã. Thời gian qua, tại các chốt đã dừng 8 xe vận chuyển lợn tại các huyện. Huyện đã triển khai 2 đợt tiêu độc, khử trùng tại các vùng chăn nuôi, trang trại với 6.548kg hóa chất và 50 tấn vôi bột. Tại các ổ dịch huyện đã tiêu hủy lợn nhiễm bệnh theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Để khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi có khả năng lây lan sang điểm mới, ông Trần Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Về nhiệm vụ lâu dài, thường xuyên, Tiền Hải sẽ áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết để bao vây, khống chế ổ dịch không để lây lan ra điểm mới. Tiếp tục tuyên truyền mạnh hơn nữa, khuyến cáo người dân chăn nuôi theo hình thức giữ gìn vệ sinh môi trường, cho lợn ăn thức ăn đã nấu chín. Ngoài vệ sinh, tiêu độc khử trùng tại vùng tâm dịch, công tác phòng, chống không để dịch lây lan sang các thôn, xã khác cũng được UBND huyện chú trọng. Huyện cũng tăng cường tuyên

truyền, nâng cao nhận thức để người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, trong đó cần tiêu độc, khử trùng vùng chăn nuôi, trang trại, gia trại theo đúng khuyến cáo của ngành chuyên môn. Đặc biệt, yêu cầu các xã phải kiểm soát chặt chẽ tình hình chăn nuôi tại các hộ, nghiêm cấm người dân giấu dịch, giấu tàn lợn bị bệnh. Giám sát chặt chẽ các dòng sông chảy vào địa bàn, khi phát hiện lợn chết trôi sông cần báo ngay chính quyền, cơ quan chuyên môn để có biện pháp xử lý kịp thời. Các địa phương đã phát sinh ổ dịch tăng cường triển khai các biện pháp dập dịch, tiêu diệt mầm bệnh để dịch bệnh không lây lan trên diện rộng. Các địa phương chưa có lợn nhiễm bệnh phải chủ động phòng, chống dịch. Cơ quan chuyên môn khẩn trương xác định cách thức nguồn bệnh phát tán, lây lan để xây dựng phương án phòng, chống hợp lý, hiệu quả. Yêu cầu các địa phương thông báo công khai việc hỗ trợ mức giá của nhà nước đối với các hộ có lợn bị tiêu hủy. Bố trí khu vực tiêu hủy lợn xa khu dân cư tránh gây ô nhiễm môi trường.

MẠNH THẮNG

Niềm yết công khai giá dịp nghỉ lễ

Các món Nào	
Gân Dê Xảo Lăn	90.000đ/ đĩa
Thịt Dê Xảo Lăn	90.000đ/ đĩa
Bắp Dê Xảo	100.000đ/ đĩa
Vú Dê Xảo Lăn	90.000đ/ đĩa
Sườn Dê Xảo Lăn	90.000đ/ đĩa
Vú Dê Xảo Sả Ôt	90.000đ/ đĩa
Thịt Dê Xảo Sả Ôt	90.000đ/ đĩa
Sườn Dê Xảo Sả Ôt	90.000đ/ đĩa
Óc Dê Xảo Lăn	90.000đ/ đĩa
Tủy Dê Xảo Lăn	90.000đ/ đĩa
Tim Dê Xảo Lăn	90.000đ/ đĩa
Tim Dê Xảo Sả Ôt	90.000đ/ đĩa
Cật Dê Xảo Lăn	90.000đ/ đĩa
Vì Xảo Thịt Dê	100.000đ/ đĩa
Ì Xảo Lau	70.000đ/ đĩa

Ảnh minh họa

(vtv.vn) Các địa phương, doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch không được để xảy ra việc nâng giá tùy tiện, chèn ép khách du lịch trong các kỳ nghỉ lễ.

Đây là yêu cầu của Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Theo đó, các tổ chức và cá nhân kinh doanh du lịch phải niêm yết giá công khai và bán đúng giá niêm yết; không để xảy ra tình trạng tùy tiện nâng giá, chèn ép, ép khách.

Các địa phương và đơn vị lữ hành cũng cần bảo đảm an toàn tuyệt đối cho khách du lịch, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Các đơn vị chức năng cần giám sát, phát hiện và kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Ngoài ra, các địa phương thiết lập và công bố công khai số điện thoại đường dây nóng để xử lý các tình huống phát sinh và hỗ trợ khi khách du lịch có yêu cầu.

Chỉ được bán thuốc trừ cỏ chứa Glyphosate đến tháng 6/2020



Ảnh minh họa

(vtv.vn) Các doanh nghiệp sẽ có thời gian 1 năm để bán nốt những thuốc bảo vệ thực vật chứa Glyphosate đã nhập về, tiền tới loại bỏ hoàn toàn những loại thuốc này sau quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Biện pháp này sẽ giúp các doanh nghiệp đã nhập khẩu Glyphosate về Việt Nam có đủ thời gian, giải pháp và lộ trình tiêu thụ hết lượng hàng còn trong kho.

Cục Bảo vệ thực vật cho biết, trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam hiện nay đã có sẵn 54 hoạt chất thuốc trừ cỏ khác có hiệu quả, an toàn, giá cả cũng không chênh lệch quá lớn nên hoàn toàn có thể thay thế hoạt chất Glyphosate.

THU THỦY

Vụ lúa xuân năm 2019, huyện Kiến Xương gieo cấy gần 11.300ha. Hiện nay, lúa xuân đang phát triển tốt, tuy nhiên, nhiều diện tích lúa bị chuột phá hoại và một số loại sâu bệnh phát sinh gây hại. Cùng với tập trung chăm sóc lúa đầu vụ, nông dân các địa phương trên địa bàn huyện đã chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ lúa, phấn đấu đạt năng suất, sản lượng cao nhất.

KIẾN XƯƠNG

Chăm sóc lúa xuân

làm đồng và phòng, trừ sâu bệnh thuận lợi.

Một thực tế đáng lo ngại là năm nay bệnh đạo ôn phát sinh trên đồng ruộng Kiến Xương sớm hơn so với cùng kỳ nhiều năm. Ngay từ giai đoạn mạ, bệnh đã phát sinh và gây hại trên mạ của các giống lúa mẫn cảm với bệnh đạo ôn, do đó ngay từ ngày 18 - 25/3/2019 Trạm đã ra 2 thông báo hướng dẫn các biện pháp phòng, trừ bệnh đạo ôn. Phần lớn nông dân phòng, trừ đạt kết quả cao thì vẫn còn một bộ phận nông dân thực hiện không đúng hướng dẫn hoặc có tư tưởng chủ quan không thực hiện nên một số diện tích lúa bệnh vẫn phát sinh và gây hại nặng. Qua kiểm tra, đến ngày 9/4/2019 toàn huyện có 1.550ha lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn, trong đó diện tích lúa lụi khoảng 1ha.

Ông Phạm Thanh Hải, thôn Đồng Văn, xã Vũ Lễ cho biết: Vụ lúa xuân 2019 gia đình tôi cấy 5 sào song đến nay cả 5 sào đã bị nhiễm bệnh đạo ôn. Ngay khi lúa chớm bị bệnh tôi

đã phát hiện phun một lần cách đây 6 ngày và đến nay tiếp tục phun thuốc lần 2, đồng thời chủ động diệt chuột, che chắn bằng nilon hạn chế các đối tượng hại lúa. Nhờ có sự chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn và HTX nên chúng tôi đã kịp thời phun phòng, trừ các đối tượng sâu bệnh, lúa vẫn

sinh trưởng phát triển tốt, hy vọng sẽ cho năng suất cao.

Phó Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Vũ Lễ Phạm Văn Nhật khẳng định: Từ đầu vụ đến nay, HTX đã phát động 3 đợt chăm sóc và phòng, trừ sâu bệnh trên lúa tới bà con xã viên. Qua kiểm tra thực tế trên đồng ruộng, hiện nay bệnh đạo ôn đang phát triển mạnh trên một số giống lúa và bệnh khô vằn bắt đầu phát triển trên những diện tích lúa gieo sạ, diện tích cấy cấy, cây to, chăm bón không cân đối. Do đó, HTX đã tuyên

truyền trên hệ thống truyền thanh yêu cầu bà con tích cực kiểm tra đồng ruộng, chủ động phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh, đồng thời hướng dẫn sử dụng các loại thuốc, liều lượng thuốc và yêu cầu các thôn chủ động bơm giữ nước trên mặt ruộng hợp lý tạo điều kiện cho lúa đẻ nhánh cũng như công tác phòng, trừ sâu bệnh đạt hiệu quả. Do đó, bà con xã viên cơ bản đã chủ động tác phòng, trừ sâu bệnh hại lúa theo đúng hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn.

Ông Nguyễn Đức Thịnh cho biết thêm: Từ nay đến



Nông dân huyện Kiến Xương tích cực thăm đồng, phát hiện sâu bệnh phòng, trừ kịp thời.

AN KHÊ

Phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao

5 năm sau khi về đích nông thôn mới (NTM), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã An Khê (Quỳnh Phụ) nỗ lực củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí. Vì thế, diện mạo nông thôn khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân có nhiều đổi thay theo hướng tích cực. An Khê là 1 trong 3 xã của Quỳnh Phụ đang phấn đấu giai đoạn 2018 - 2020 trở thành xã NTM nâng cao.

Sau khi đã về đích NTM, An Khê tiếp tục đề ra các giải pháp và tiến hành triển khai quyết liệt nhiều nhiệm vụ trọng tâm để không ngừng hoàn thiện, củng cố, nâng cao các tiêu chí. Giai đoạn 2011 - 2018,

với tổng kinh phí đầu tư gần 60 tỷ đồng, xã đã xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn theo hướng hiện đại. Hoàn thiện thi công 1,2km đường giao thông trục xã, 3,7km đường giao thông trục thôn, 9,6km đường trục chính nội đồng, xây mới 2,7km kênh cấp 1 loại 3, 42 phòng học các cấp, hoàn thiện trạm cấp nước sạch công suất 850m³/ngày với tổng kinh phí đầu tư gần 14 tỷ đồng... Địa phương đã quy hoạch 5ha đất xây dựng công trình phúc lợi, 1,5ha đất nhà ở dân cư, 15ha đất vùng chăn nuôi tập trung, 70ha đất chuyên màu, 344,3ha đất chuyên trồng lúa, 1ha đất bãi xử lý rác thải... Sản xuất phát triển,

trong quá trình xây dựng NTM, nhờ sự đồng thuận, người dân đã tự nguyện góp công, góp của với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng chính trang, xây mới hệ thống đường giao thông trục thôn, bờ vùng, bờ thửa... Bên cạnh việc xây dựng cơ sở vật chất, với 36ha đất canh tác, người dân thôn Lộng Khê 5 đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, phát triển kinh tế. Ông Đỗ Quang Khia, Trưởng thôn Lộng Khê 5 chia sẻ: Phong trào xây dựng NTM ở thôn Lộng Khê 5 luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp, đoàn kết lao động sản xuất của người dân. Nhờ đó, chính trị được giữ vững, diện mạo thôn quê khang trang, sạch đẹp, nền kinh tế trong thôn có nhiều khởi sắc, đời sống người dân phát triển đi lên, thu nhập bình quân đạt 34 triệu đồng/người/năm. Người dân không chỉ

giỏi làm kinh tế mà còn có phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phát triển mạnh. Các câu lạc bộ văn nghệ, thể thao thường xuyên tổ chức thi đấu, giao lưu, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân. Tinh thần đoàn kết, tình làng nghĩa xóm nhờ đó thêm gắn kết, bền chặt.

Hiện tại, An Khê đang nỗ lực phấn đấu trở thành một trong những xã đầu tiên của huyện đạt chuẩn NTM nâng cao vào cuối năm 2019, làm tiền đề xây dựng NTM kiểu mẫu vào những năm tiếp theo. Ông Lê Đức Vụ, Chủ tịch UBND xã cho biết: Để hoàn thiện cơ bản 11/11 tiêu chí NTM nâng cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân An Khê tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tập trung giữ vững an ninh chính trị, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, khai thác có hiệu quả những tiềm năng, thế mạnh, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh

tế, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của địa phương.

Điện mạo NTM nâng cao của An Khê đang dần hình thành và ngày một rõ nét, bên cạnh nhà văn hóa xã có diện tích gần

600m² với mức đầu tư 6,8 tỷ đồng vừa được khánh thành và đưa vào sử dụng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của địa phương.

hơn 4km đường giao thông nội đồng...

Đích đến xã đạt chuẩn NTM nâng cao không còn xa, An Khê đang thiết lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập huyện Quỳnh Phụ (1969 - 2019).

TRINH CƯỜNG



Điện mạo nông thôn xã An Khê.